



ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตามประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้กำหนดให้มีการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา คือ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

บัดนี้ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง

บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี เว้นแต่กรณีที่ได้มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว ผู้ผ่านการเลือกสรรตามบัญชีนี้เป็นอันยกเลิก ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดที่มีรายชื่อขึ้นบัญชีไว้แล้ว ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในวันเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร
๔. ผู้นั้นได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรไปแล้ว

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จะจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียงตามลำดับที่ผู้ผ่านการเลือกสรร ตามจำนวนอัตราที่ว่างและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปางแล้ว โดยเทศบาลฯ จะมีหนังสือลงทะเบียน ตอบรับเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับที่ได้รับการเลือกสรร เพื่อจะจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตามจำนวนอัตราที่ว่างในแผนอัตรากำลังสามปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

(แนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)

\*\*\*\*\*

ลำดับที่ เลือกสรร	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๖	นางสาวมะลิวัลย์ พวยพุ่ม	
๒	๓	นางสาวบุญนุช กมลธง	
๓	๔	นางญานิกา พรหมเสน	